

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Tôi tên: **BÙI THỊ BẠCH MAI**, sinh năm 1980.

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trên quê hương Bình Phước và hiện đang công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Bình Long.

Tôi rất vinh dự khi được cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú và được UBMTTQVN tỉnh qua các lần hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính thưa quý cô bác, anh chị cử tri!

Được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri.

Tôi nhận thức được vai trò của người đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri để thực hiện quyền lực tại Quốc hội.

Để thực hiện trách nhiệm đó, tôi sẽ luôn rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; đem hết trí tuệ, năng lực tâm huyết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin nhiệm và lòng tin của cử tri.

Với tâm huyết đó, tôi xin trình bày dự kiến Chương trình hành động trước quý cử tri như sau:

Thứ nhất: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đại biểu dân cử:

Tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội, tiếp tục học tập và rèn luyện để không ngừng nâng cao bản lĩnh, kiến thức chuyên môn nhằm thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó, mật thiết với cử tri với nhiều hình thức và đối tượng, lắng nghe thu thập ý kiến của cử tri, phân tích thông tin và phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội, đến cơ quan tổ chức và người có thẩm quyền xem xét giải quyết, nhất là giúp cho việc xây dựng, ban hành chính sách pháp luật được sát, đúng với

tình hình đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, là cầu nối giữa cơ sở, giữa các tổ chức hội với cơ quan lập pháp.

Tham dự các buổi tiếp công dân theo kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội; tích cực nghiên cứu đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyên, kiến nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của công dân theo quy định của pháp luật.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Quốc hội, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai: Là người ứng cử với cương vị đang đảm nhận là Phó chủ tịch Hội LHPN thị xã, tôi luôn tâm niệm “**Lấy hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em làm động lực để mình cống hiến**”. Tôi thực sự quan tâm đến các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; quan tâm đến việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em về: sức khỏe sinh sản, giáo dục - đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt, lao động việc làm, thu nhập cuộc sống.

Các vấn đề liên quan thúc đẩy thực hiện hiệu quả Luật Bình đẳng giới, các chính sách đối với cán bộ cơ sở, chính sách đối với người có công, đối với đồng bào dân tộc thiểu số...

Chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo (vốn vay, dạy nghề, giải quyết việc làm), các chính sách thực hiện tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó, đặc biệt quan tâm người nghèo, người khuyết tật, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa về kinh tế.

Tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế các vùng miền, tăng cường các biện pháp và chính sách hữu hiệu để bình ổn giá các mặt hàng, tạo điều kiện cho người dân lao động có cuộc sống ổn định.

Tiếp tục rà soát kiến nghị về các chế độ chính sách đối với cán bộ các cấp, nhất là cán bộ nữ, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả chiến lược “**vì sự tiến bộ của phụ nữ**” ngay trong quá trình hoạch định và triển khai, các chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước nói chung và của quê hương Bình Phước nói riêng.

Kính thưa quý cô bác, anh chị cử tri!

Với sự quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện và tín nhiệm của các cấp lãnh đạo, của quý cử tri, đối với tôi sẽ là nguồn khích lệ, động viên to lớn giúp tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội.

Với tình cảm chân thành nhất, mong rằng cô bác, anh chị cử tri sẽ luôn ủng hộ các đại biểu ứng cử chúng tôi.

Chân thành cảm ơn!